



ประกาศโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติก
และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออกทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติกและนิสิตที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงเพื่อคัดเลือกบุคคล
ออกทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
นั้น

โครงการฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ และ
ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ดังนี้

๑. สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม (๑-๑๐๑) อาคาร ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา วิทยาเขตบางเขน (วันที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

๒. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์

<http://registrar.ku.ac.th/>

หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า **สละสิทธิ์**

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา

การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออกทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะ	ชื่อ-สกุล		เวลาสอบ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	๑. นายปกรณ์ ๒. นายชวกร ๓. นายนรภัทร	ประดาศักดิ์ แซ่ลี ไชยपालะ (มีเงื่อนไข)	๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์	๑. นายคเชนทร์	คูสมิทธิ	๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๔๕ น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	๑. นายภูริภัค	แย้มอำพล	๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
	๒. น.ส.พิมพ์ลักษณ์	วงศ์วีรกุล	
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด	๑. นายธนราชันย์	ศิริกุลพิสุทธิ	๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.